



*Trường Tiểu học xã Thi Sơn được Bộ Giáo dục công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm học 2008-2009.*



*Cánh đồng dưa xuất khẩu năm 2000.*

1999 bước đầu đã cải tạo việc làm khoảng 300 lao động. Đồng thời hình thành điểm dừng xe ở ngã tư Đình Quyển.

Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển ngành nghề ở nông thôn, xã đã đầu tư xây dựng 2 trạm biến thế 50 KVA và 180 KVA tại xóm 1 và khu trung tâm giá trị 242 triệu đồng. Đầu tư xây dựng đường liên thôn Đình Quyển - Phù Thụy 1,5 km, đầu tư xây dựng đường trục chính 1.795m và làm các đường trong ngõ xóm. Đồng thời xây dựng trường tiểu học cao tầng thứ 2, 2 phòng học kiên cố cho mẫu giáo. Tổng giá trị xây dựng đường giao thông, trường học 3,6 tỷ đồng. Công tác y tế chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được xã quan tâm, xã đã nâng cấp, kiên cố hóa trạm y tế, xây dựng trạm bưu điện xã, hoàn thành việc nối mạng truyền thanh với thôn Phù Thụy. Một số ngành nghề ở nông thôn được phát triển, Thị Sơn có 570 thợ xây dựng, 120 thợ mộc, 58 tay kim thêu ren. Xã đã thành lập được Công ty trách nhiệm hữu hạn.

Thấm nhuần Nghị quyết TW 2 khoá VIII(2/1996) về định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá, Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Trong 5 năm (1996-2000) ngành giáo dục của địa phương vẫn giữ vững được chất lượng và số lượng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt từ 98 - 100%, tỷ lệ học sinh lên lớp 98%, đội

ngũ giáo viên giỏi, học sinh giỏi ngày càng tăng. Trong các năm học 1996-1997; 1998-1999 có học sinh đạt giải ba, giải khuyến khích Toán 5, Sinh lớp 7; giải nhất thi môi trường xanh - sạch - đẹp của tỉnh. Các cháu thi đỗ vào đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp bình quân từ 14 đến 28 cháu/năm. Ba nhà trường liên tục được công nhận là trường tiên tiến.

Trong công tác xây dựng nông thôn mới, xã đã thực hiện phong trào xoá đói giảm nghèo, kết quả số hộ của các đoàn thể như: Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Mặt trận Tổ quốc được vay vốn là: 1.018 hộ với 1.060 triệu đồng. Nhờ được vay vốn, nhiều hộ đã chuyển đổi cơ cấu, kết hợp trồng trọt, chăn nuôi làm dịch vụ đã tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho nông dân.

Do làm tốt công tác phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương toàn xã đã có 87 hộ giàu (1996) đến năm 1999 đã tăng lên 228 hộ tăng 10,9%, số hộ khá 625 hộ tăng 30%, hộ ổn định 40%. Đặc biệt hộ có nhà tranh năm 1996 có 56 hộ đến 1997 đã xoá xong. Số hộ có nhà mái bằng tăng 27% với 536 hộ, 167 hộ có xe máy, 12 hộ có ô tô vận tải, 1.015 hộ có ti vi màu.

Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được xã quan tâm. Các cháu được tiêm phòng, uống vi ta min A, trạm xá đã có 1 bác sỹ, 5 y sỹ, không để xảy ra dịch bệnh. Năm 1999 trạm đã khám, cấp thuốc cho gần 1.000



*Trường Trung học cơ sở Thi Sơn đạt chuẩn Quốc gia năm 2005.*

cụ cao tuổi, miễn phí với giá trị 10 triệu đồng. Đồng thời hạ thấp tỷ lệ sinh tự nhiên từ 1,65% (1996) xuống còn 1,43% (năm 1999). Về xây dựng nếp sống văn hoá đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao ở khu vực đã tạo ra không khí sôi động trong nông thôn. Xã đã tổ chức tốt lễ hội thôn Quyển Sơn năm 1999, 2000. Năm 1999 thôn Phù Thủy được tỉnh công nhận làng văn hoá. Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân đóng góp tu tạo di tích lịch sử Đền Trúc, Ngũ Động Sơn... với hàng trăm ngày công và trên 100 triệu đồng.

Về tăng cường công tác an ninh, quốc phòng, xã đã có B dân quân cơ động 145 đồng chí, duy trì khung cán bộ, quản lý tốt số thanh niên trong độ tuổi 17 - 27, đảm bảo 75% thanh niên đi khám nghĩa vụ. Từ năm 1996-2000 đã giao 81 đồng chí cho lực lượng quốc phòng, không có trường hợp nào bỏ ngũ. Lực lượng an ninh đã nâng dân chất lượng, triển khai thực hiện Nghị định 40/CP về Công an xã kiện toàn đội ngũ công an viên. Công an xã đã kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra ở địa phương với 170 vụ, chuyển cấp trên xử lý 29 vụ, phát hiện xử lý 17 vụ cờ bạc, 2 vụ nghiện hút, đưa đi cai nghiện 2 đối tượng. Trong công tác hậu phương quân đội, xã tổ chức thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, thương binh. Đoàn thanh niên đã nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Dĩnh ở xóm 12. Tổ chức tốt "Quỹ đền ơn đáp nghĩa" thường xuyên duy trì 13 - 15 triệu đồng. Các đoàn thể và nhân dân đã mua tặng số

tiết kiệm tình nghĩa cho bố mẹ liệt sỹ, thương binh hạng 1, 2 tổng số 26 triệu đồng.

Thực hiện Pháp lệnh Người có công với nước, xã đã rà soát và đề nghị khen thưởng cho 178 đối tượng có thành tích chống Pháp, Mỹ.

Cùng với 6 nhiệm vụ trên, nhiệm vụ thứ 7 chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh được Đảng bộ coi trọng. Đảng uỷ đã quán triệt cho đảng viên nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, công tác vận động quần chúng là quan trọng. Do đó từ Ban Chấp hành Đảng bộ đến chi uỷ, đảng viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể: phụ trách đoàn thể, hộ quần chúng. Đồng thời tiếp tục đổi mới chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, đề án của Huyện uỷ Kim Bảng. Để làm tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và giác ngộ lý tưởng cho đảng viên và quần chúng. Đồng thời, xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong dân, xây dựng niềm tin vào dân, vì dân và do dân để dân tin vào Đảng, có Đảng dẫn đường trong công cuộc đổi mới làm cho dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Qua 3 năm tổng kết công tác đổi mới chỉnh đốn Đảng đã có 98,1% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó hoàn thành xuất sắc 40%, hoàn thành mức khá, trung bình 45,6%, số đảng viên phải xử lý kỷ luật 1,9%. Công

tác giáo dục bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới được cấp uỷ quan tâm, trong 3 năm Đảng bộ đã đưa đi bồi dưỡng 53 quần chúng tích cực và đã kết nạp được 39 đồng chí vượt chỉ tiêu 1,6%. Tuy vậy, trong nhiệm kỳ 1996-2000 Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ đã duy trì việc kiểm tra đảng viên thường xuyên và đã xử lý kỷ luật 10 đồng chí trong đó có 7 đồng chí bị cảnh cáo, khiển trách 2 đồng chí, xoá tên 1 đồng chí. Cùng với chỉnh đốn Đảng, công tác đổi mới chỉnh đốn, xây dựng chính quyền được Đảng bộ coi trọng.

Uỷ ban nhân dân xã đã được kiện toàn đủ số lượng theo Chỉ thị 09/CP, thực hiện từng bước Chỉ thị 29/CP của Chính phủ về quy chế dân chủ để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra. Đồng thời đổi mới hoạt động của các tổ chức đoàn thể nhân dân. Mặt trận Tổ quốc, Hội người cao tuổi phát động phong trào: “Toàn dân đoàn kết, xây dựng cuộc sống mới khu dân cư”, phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, hoạt động ban hoà giải đoàn kết; Hội nông dân xã đã có nhiều nghị quyết về xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học, trạm y tế, đài truyền thanh, nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội đi vào cuộc sống của nhân dân. Hội cựu chiến binh: phong trào giúp nhau xoá đói, giảm nghèo, đóng góp và xây dựng bảo vệ chính quyền; Hội Phụ nữ với phong trào: “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan: gia đình hạnh phúc, thực hiện kế hoạch hoá gia đình, thực hành tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”. Đoàn thanh niên với phong trào



“Tuổi trẻ lập nghiệp và giữ nước”, “Tuổi trẻ với gia đình”, “Áo lụa tặng bà”, mô hình trang trại trẻ, câu lạc bộ thanh niên với pháp luật. Các đoàn thể đã phối hợp tạo thành sức mạnh tổng hợp chung của cả xã. Do đó xã đã được Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng công nhận là đơn vị có phong trào khá của huyện.

## **II. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn (2001-2005)**

Thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 22/5/2000 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX của Đảng, Đảng bộ xã Thi Sơn đã tiến hành Đại hội Đảng bộ tháng 8/2000 theo Kế hoạch số 18-KH/HU của Huyện uỷ Kim Bảng ngày 19/6/2000. Đại hội đã kiểm điểm nhiệm kỳ XXIV và bàn bạc phương hướng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ XXV (2000-2005) là: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bảng lần thứ XXII, tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ chính quyền, đề cao vai trò làm chủ của nhân dân. Đại hội đã bầu đồng chí Trịnh Xuân Sáng làm Bí thư Đảng bộ.

Từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, phát triển toàn diện và đa dạng kinh tế nông nghiệp, tăng nông sản hàng hoá, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất, đầu tư hoàn thiện nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục phát triển văn hoá xã hội, tăng việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng quốc phòng an ninh vững mạnh, thực hiện 7 mục tiêu chủ yếu mà Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Trên mặt trận nông nghiệp, thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 21/5/2001 của Tỉnh uỷ và Kế hoạch 365/KH-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc: “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển ngành nghề dịch vụ ở nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, là mũi nhọn đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương”.

Bằng những biện pháp chủ yếu là sản xuất nông nghiệp đa dạng, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; ổn định diện tích cây vụ đông, mạnh dạn chuyển dịch từ 10 - 15% diện tích sang quy mô trang trại. Đặc biệt từ cuối năm 2000 thực hiện Chỉ thị 15/CT/TU của Tỉnh uỷ, Kế hoạch 08/KH/UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Đảng uỷ đã chỉ đạo tập trung thực hiện dồn ô thửa ruộng nhỏ thành ô thửa ruộng lớn, mỗi hộ không quá 5 thửa (2 lúa, 2 mạ và 1 màu). Các chi bộ đã họp lãnh đạo nhân dân trong các thôn xóm học tập, thảo luận về phương án của ban chỉ đạo với tinh thần thực hiện tốt quy chế dân chủ. Do đó việc dồn đổi thửa đã diễn ra nhanh chóng, đạt hiệu quả cao. Từ việc chia ruộng ra nhiều ô nhỏ đến nay mỗi hộ chỉ còn 3 - 5 thửa ruộng để sản xuất. Nông dân phấn khởi, tự tin bước vào sản xuất, kinh doanh có chất lượng.

Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc đã thổi bùng lên sinh khí mới trong công cuộc đổi mới của quê hương Thi Sơn. Kết quả diện tích cây trồng hàng năm tăng 104% đến 106,2%. Vụ đông ổn định từ 400 - 450 mẫu, cây màu công nghiệp : 25 - 30% diện tích, chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ 10 - 15% diện tích. Năng suất cây lúa cả năm đạt bình quân 95 - 102 tạ/ha/năm. Tổng sản lượng từ 3.700 tấn đến 4.200 tấn; hoa màu quy thóc: 550 đến 600 tấn. Bình quân thu nhập đầu người 500 kg/năm. Đàn lợn 3.600 con - 4.200 con, sản lượng thịt 250 - 280 tấn. Đàn trâu bò 170 con, gia cầm 25.000 - 35.000 con/năm. Nuôi ong: 30 - 50 hộ/năm, nuôi cá 24 tấn/năm. Về phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch thu nhập bình quân 5,8 triệu đồng/ người/năm, tạo việc làm cho các hộ nông dân tham gia ngành nghề, dịch vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân như: Xây dựng trạm nước sạch, cải tạo nâng cấp phân hạ thế điện sinh hoạt, sản xuất; nâng cấp trạm bơm, nâng cấp đường Phù Thụy - Thanh Sơn, hoàn thành việc bê tông hoá nông thôn, đầu tư xây dựng mua sắm thiết bị cho 3 trường học và nâng cấp trường mầm non khu vực I và khu vực II. Nâng cấp hệ thống đài truyền thanh, đá hoá cơ sở đường trục chính sản xuất ra ngoài đồng...

Công tác phát triển văn hoá - xã hội xây dựng nông thôn mới tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) và kết luận của Hội nghị Trung ương 6 (khoá

IX), thực hiện có hiệu quả cuộc vận động: “Dân ch  
ương, tình thương, trách nhiệm” trong các nhà trư

Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” ngày càng đư  
đẩy mạnh: 3 nhà trường Mầm non, Tiểu học, Trung học  
cơ sở hàng năm đều đạt tiên tiến. Vinh dự cho Đảng bộ  
và nhân dân xã Thi Sơn, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Ủy ban  
nhân dân tỉnh Hà Nam công nhận trường Mầm non, Tiểu  
học, Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia trong đó trường  
Tiểu học Thi Sơn được công nhận đạt chuẩn Quốc gia  
mức độ II năm học 2005-2006 là một trong 4 trường đầu  
tiên của tỉnh Hà Nam đạt chuẩn Quốc gia mức độ II. Số  
giáo viên giỏi cấp tỉnh, học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện  
ngày càng tăng. Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 96 - 99%, tỷ  
lệ học sinh tốt nghiệp lớp 5, lớp 9 đạt từ 96 - 98%.  
Chấm dứt hiện tượng học sinh bỏ học tiểu học, hạ tỷ lệ  
học sinh bỏ học ở Trung học cơ sở dưới 1%. Tỷ lệ các  
cháu 5 tuổi ra lớp đạt 100%.

Công tác y tế, dân số, kế hoạch hoá gia đình được  
cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm. Công tác y tế dự  
phòng được thực hiện tốt, thường xuyên. Cả xã không  
để xảy ra dịch bệnh, 100% các cháu từ 0 - 6 tuổi được  
uống VitaminA và tiêm phòng các loại như viêm gan B,  
Viêm não Nhật Bản, bệnh cúm, sởi, ho gà. Đồng thời hạ  
thấp tỷ lệ sinh tự nhiên hàng năm.

Về văn hóa - xã hội, thể dục, thể thao xã đã ổn định  
được đội hát dặm (Quyển Sơn), thành lập đội văn nghệ

g chuyên, xây dựng khu sân bóng thanh niên, vui  
giải trí cho câu lạc bộ ở các khu vực. Xây dựng đội  
á quản lý du lịch Ngũ Động Sơn. Xây dựng phong  
ào xanh, sạch, đẹp đảm bảo vệ sinh môi trường trong  
nông thôn. Nâng cao chất lượng làng văn hoá thôn Phù  
Thụy, xây dựng làng văn hoá Quyển Sơn.

Công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng được Đảng  
ủy quan tâm, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý  
thức cảnh giác cách mạng cho nhân dân trước những âm  
mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá  
nước ta. Xã đã triển khai tốt Pháp lệnh Dân quân tự vệ,  
dự bị động viên, tổ chức B dân quân cơ động từ 120 -  
150 đồng chí. Quản lý chặt chẽ số thanh niên trong độ  
tuổi, hàng năm tổ chức tốt việc khám nghĩa vụ quân sự,  
giao quân đạt 100%. Công tác huấn luyện, diễn tập, hội  
thi, hội thao quân sự, giao quân đạt 100%. Xã Thi Sơn  
là đơn vị khá của huyện. Trên mặt trận an ninh chính  
trị, trật tự an toàn xã hội, Đảng bộ đã làm tốt công tác  
tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cho  
cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đấu tranh làm  
thất bại âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù  
địch. Xã kiện toàn đội ngũ công an, chủ động nắm chắc  
tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh nông thôn, an  
ninh tôn giáo và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của  
địa phương. Đồng thời phát hiện và ngăn chặn, giải quyết  
kịp thời các vụ việc, không để xảy ra các vụ trọng án.  
Đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân

đội. Pháp lệnh Người có công với nước và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng hàng năm để nhân các điển hình tốt trong địa phương. Đảng bộ quán triệt sâu sắc tầm quan trọng và vị trí nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức và cả chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đảng bộ đã quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Đảng cấp trên đến các chi bộ và từng đảng viên để nâng cao nhận thức về tư tưởng và hành động góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Năm 2003, Đảng bộ đã thực hiện tốt Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. 100% cán bộ đảng viên đã tham gia học tập và viết thu hoạch. Năm 2004, Đảng bộ đã tổ chức tốt “Hội thi báo cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh” từ chi bộ đến đảng bộ.

Hội thi báo cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Công tác xây dựng Đảng trong 5 năm (2001-2005) của Đảng bộ Thi Sơn đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ. Đảng bộ luôn được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, 75% chi bộ đạt trong

sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu, 96% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm trên 50% và hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, việc xây dựng chính quyền được cấp uỷ quan tâm, chú trọng. Hội đồng nhân dân xã đã hoạt động có chất lượng, đúng quy định các kỳ họp đảm bảo đúng luật. Đồng thời nâng cao năng lực quản lý của UBND và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ xã đến xóm. Thực hiện việc quản lý, điều hành xã hội theo đúng pháp luật, theo quy chế dân chủ ở cơ sở phát huy quyền làm chủ của nhân dân, cải tiến việc tiếp công dân, thực hiện đề án cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” tạo điều kiện cho công dân có nhu cầu giải quyết và làm các thủ tục hành chính kịp thời, tránh phiền hà những nhiều dân và hạn chế thời gian đi lại của nhân dân.

Công tác xây dựng các đoàn thể nhân dân, Đảng bộ thực hiện tốt chủ trương, chương trình 10 của Huyện uỷ nội dung: củng cố nâng cao chất lượng hoạt động đoàn thể quần chúng ở thôn xóm. Các đoàn thể đã đổi mới nội dung và các phương thức hoạt động. Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn thể. Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể quần chúng đã bám sát nghị quyết của cấp uỷ và nhiệm vụ của ngành để xây dựng chương trình công tác. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp uỷ và ngành cấp trên giao, hàng năm đều đạt

danh hiệu đơn vị tiên tiến và tiên tiến xuất sắc được tặng bằng khen, giấy khen của các cấp.

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ xã Thi Sơn đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2005-2010 (khóa XXVI). Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ khóa XXV. Về chỉ tiêu kinh tế - xã hội: giá trị phát triển sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 4,5%/năm, lương thực bình quân đầu người đạt 450kg/người/năm, đạt 100% kế hoạch đại hội. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 36,5 tỷ đồng. Giá trị hàng xuất khẩu bình quân đạt 230 triệu đồng/năm bằng 101% kế hoạch. Tổng thu ngân sách xã 9.616.000.000 đ, tăng 110% so với chỉ tiêu đại hội, đạt 213% kế hoạch so với nhà nước giao. Về xây dựng cơ bản 100% các xóm có nhà văn hóa để sinh hoạt, 100% đường đã được nhựa hóa, bê tông hóa, hệ thống đường đồng, kênh tưới tiêu, trạm bơm được tu sửa nâng cấp. Về lãnh đạo nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội: quỹ xóa đói giảm nghèo đạt 13.342.000đồng, đạt 136% kế hoạch. Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 11.143.000đồng, đạt 123% kế hoạch. Quỹ khuyến học thu được 9.500.000đồng/năm đạt 100% kế hoạch.

Phương hướng trong nhiệm kỳ 2005-2010 là tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện để đạt và vượt các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm



vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và thúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Chú trọng phát triển làng có nghề, tạo điều kiện cho thanh niên đi học nghề phục vụ các công ty, doanh nghiệp, trong cụm tiểu thủ công nghiệp. Mở rộng ngành nghề, dịch vụ, giải quyết việc làm cho nhân dân. Chuyển dần lao động sản xuất nông nghiệp sang các ngành nghề khác đáp ứng nhu cầu đời sống của nhân dân và thực hiện tốt chính sách xã hội. Xây dựng Đảng, xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị vững mạnh. Đại hội đã bầu được 11 đồng chí trong Ban chấp hành khóa XXVI. Đồng chí Đinh Văn Hào được bầu làm Bí thư Đảng bộ xã.

5 năm (2001-2005) Đảng bộ Thi Sơn dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện uỷ Kim Bảng đã quán triệt Nghị quyết của Đảng các cấp, lãnh đạo nhân dân giành nhiều thành tựu to lớn trên các mặt trận kinh tế - xã hội, xây dựng nông nghiệp, nông thôn, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đảng bộ liên tục là đơn vị Đảng bộ trong sạch vững mạnh, các đoàn thể nhân dân hoạt động đều, có hiệu quả; phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triển đã là tiền đề quan trọng để Đảng bộ và nhân dân Thi Sơn vững vàng bước tiếp trong công cuộc đổi mới của Đảng và làm cho dân giàu, xã mạnh, thực hiện thắng lợi 10 chương trình nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bảng lần thứ XXII đã đề ra.

## KẾT LUẬN

Thị Sơn là một xã sớm có truyền thống yêu nước nông nàn lại là nơi sớm được tiếp nhận ánh sáng của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin mà Đảng ta đã dày công truyền bá. Đồng chí Nguyễn Duy Huân tiêu biểu là một công dân yêu nước cách mạng đầu tiên của Thị Sơn được vào Hội Việt Nam cách mạng thanh niên năm 1929 và vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

Trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, dưới chế độ thuộc địa phong kiến, nhiều cuộc đấu tranh chống áp bức bóc lột của đế quốc, phong kiến đòi quyền dân sinh, dân chủ của nhân dân diễn ra. Tuy chưa nhiều, chưa rộng rãi nhưng nó là tiền đề cho cuộc vùng dậy giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 của quê hương.

Chín năm chống thực dân Pháp, nhất là 4 năm địch tàn phá, càn quét địa phương là cả một chặng đường lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm hết sức oanh liệt của nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Thị Sơn nói riêng. Trong những chiến công vẻ vang đó, Đảng bộ và nhân dân Thị Sơn tự hào cùng cả nước chiến đấu trên 158 trận lớn nhỏ, thu được 10 khẩu súng trường, phá hủy được 1 khẩu đại bác 37 ly, 1 đại liên, 1 trung liên, 1 xe tăng, 2 xe cam nhông bị thiệt hại nặng, tiêu diệt 99 tên địch, làm bị thương 35 tên, bắt sống 1 trung đội địch.

Gần một thế kỷ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Thị Sơn đã có 1.679 thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc, trong xã có 125 người con của quê hương đã anh dũng hy sinh bảo vệ

nền độc lập tự do của đất nước tiêu biểu nhất là anh hùng liệt sỹ Nguyễn Thị Vân Liễu người chiến sỹ thanh niên xung phong kiên cường bất khuất đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trên đường Trường Sơn để bảo vệ các tuyến đường ra mặt trận trong công cuộc chống Mỹ cứu nước. Toàn xã có 109 đồng chí là thương binh, 42 đồng chí bệnh binh và 5 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 574 đồng chí là đảng viên, cán bộ chiến sỹ và nhân dân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương, Huy chương trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Nhìn lại những chặng đường lịch sử sôi nổi hào hùng trong 75 năm qua (1930-2005) dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân xã Thi Sơn đã đấu tranh kiên cường trong những năm tiền khởi nghĩa, giành chính quyền trong cách mạng tháng 8/1945, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược giải phóng miền Nam thống nhất đất nước cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trong quá trình chỉ đạo, lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương và trong thực tiễn cuộc sống sinh động của 75 năm, Đảng bộ đã rút ra những bài học kinh nghiệm là:

1. Năm vững đường lối, chủ trương của Đảng trong từng thời kỳ cách mạng để vận dụng linh hoạt sáng tạo các đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào hoàn cảnh cụ thể của địa phương, để đề ra chủ trương biện pháp cụ thể đúng đắn đáp ứng được nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân được quần chúng ủng hộ tham gia hăng hái tích cực; cán bộ đảng viên gương mẫu về tư

tưởng và hành động trên tất cả các lĩnh vực; Đảng uỷ đều tay, ban ngành địa phương mạnh, bảo đảm được sự đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng trở thành sức mạnh vật chất làm nên những chiến thắng vẻ vang. Đây là nhân tố quyết định đảm bảo cho mọi thắng lợi trong suốt 75 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ xã Thi Sơn.

2. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ chú trọng tăng cường xây dựng Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, luôn quan tâm xây dựng nền tảng chính trị tư tưởng vững chắc trong Đảng và trong nhân dân, thông qua việc quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước.

3. Tăng cường công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, biết dựa vào dân khơi dậy tinh thần yêu nước; thường xuyên nắm vững tư tưởng nguyện vọng của dân, chăm lo bồi dưỡng sức dân, thực hiện việc “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. Thường xuyên tập trung công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác quần chúng, luôn luôn gần gũi dân, nắm được dân, tin vào dân, đảm bảo mỗi tổ chức quần chúng là một cầu nối giữa Đảng với dân.

Thực tiễn cuộc sống trong 75 năm qua đã khẳng định: dù khó khăn, gian khổ, ác liệt nhưng Đảng biết dựa vào dân thì nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Trong những năm tiền khởi nghĩa, Cách mạng tháng 8 năm 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, trong công cuộc đổi mới của Đảng, Đảng bộ đã làm tốt công tác vận động quần chúng nên đã đạt nhiều thành quả to lớn trong sản xuất, chiến đấu và xây dựng.

4. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu tận tụy vì dân.

Đảng bộ đã luôn chú trọng lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ trên các mặt: đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ từ xã đến cơ sở. Thường xuyên cử cán bộ chủ chốt đi đào tạo dài hạn về chính trị, kinh tế, quản lý nhà nước ở tỉnh và bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị tại huyện. Đồng thời cử cán bộ thôn xóm, bí thư chi bộ đi bồi dưỡng trong huyện về chuyên môn, nghiệp vụ. Do đó năng lực cán bộ đã dần được nâng lên, hoạt động ở mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội đều có hiệu lực hiệu quả. Cán bộ đã sâu sát cơ sở, nhạy bén với tình hình chỉ đạo toàn diện, nắm vững trọng tâm, tập trung dứt điểm từng khâu, từng việc trong từng thời gian. Dám nghĩ, dám làm nêu cao tính chủ động, độc lập, sáng tạo, khiêm tốn tích cực học tập và làm theo cái mới tiến bộ thì việc gì cũng thành công và phong trào luôn luôn giữ vững và phát triển.

75 năm là cả một thời gian dài đã qua đi nhưng sự kiện lịch sử và những bài học kinh nghiệm của Đảng bộ và nhân dân xã Thi Sơn sẽ còn mãi mãi. Đó là những bài học vô giá cho Đảng bộ trong lãnh đạo và chỉ đạo phong trào cách mạng của địa phương. Nhìn vào trang sử vẻ vang (1930-2005) của Đảng bộ, chúng ta rất tự hào và tin tưởng vững chắc với truyền thống cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, xã Thi Sơn sẽ vững bước đi lên trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước./.

**ẢNH CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ XÃ  
QUA CÁC THỜI KỲ CÁCH MẠNG**  
*(Ban Biên tập đã sưu tầm được)*



**Đ/c Đinh Văn Sỹ**  
(1956-1960)



**Đ/c Đinh Văn Thống**  
(1962-1965)



**Đ/c Đinh Văn Kỷ**  
(1967-1968)



**Đ/c Lương Công Cần**  
(1973-1975)



**Đ/c Nguyễn Hạ Long**  
(1975-1990)



**Đ/c Đinh Văn Hùng**  
(1990-1996)



**Đ/c Trịnh Xuân Sáng**  
(1996-2005)



**Đ/c Đinh Văn Hào**  
(2005 đến nay)

**ẢNH CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH UBND XÃ  
QUA CÁC THỜI KỲ**  
*(Ban Biên tập đã sưu tầm được)*



**Đ/c Đinh Văn Thống**  
(1960-1962)



**Đ/c Lương Công Càn**  
(1962-1973)



**Đ/c Đinh Văn Giảng**  
(1975-1990)



**Đ/c Nguyễn Văn Chiến**  
(1994-1995)





**Đ/c Đỗ Xuân Hình**  
(1990-1994)



**Đ/c Đinh Văn Vũ**  
(1996-2009)



**Đ/c Đinh Quang Thăng**  
(7/2009 đến nay)

# PHỤ LỤC

## I. DANH SÁCH BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

1. Bà Đinh Thị Gái
2. Bà Nguyễn Thị Lịch
3. Bà Trịnh Thị Đình
4. Bà Đặng Thị Hoan
5. Bà Nguyễn Thị Diễm

## II. TỔNG SỐ LIỆT SỸ QUA CÁC THỜI KỲ

Tổng số	Trong đó		
	Chống Pháp	Chống Mỹ	BVTQ
125 đ/c	34 đ/c	80 đ/c	11 đ/c

## III. TỔNG SỐ THƯƠNG BINH QUA CÁC THỜI KỲ

Tổng số	Trong đó		
	Chống Pháp	Chống Mỹ	BVTQ
109 đ/c	22 đ/c	70 đ/c	17 đ/c

## IV. TỔNG SỐ BỆNH BINH: 42 Đ/C.

## V. TỔNG SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KHEN THƯỞNG HUÂN HUY CHƯƠNG

Tổng số	Chống Pháp		Chống Mỹ	
	Huân chương	Huy chương	Huân chương	Huy chương
574	72	143	182	177

## DANH SÁCH CÁC Đ/C BÍ THƯ QUA CÁC THỜI KỲ

Thời gian công tác	Các đ/c làm Bí thư Đảng ủy	Quê quán
6/1951 - 1/1952	Nguyễn Văn Dực Nguyễn Văn Tô	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
2/1952 - 1959	Đ/c Liễn	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
1/1953 - 8/1953	Đ/c Liễn	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
9/1953 - 1954	Đình Hoàng Can	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
9/1954 - 6/1955	Đình Văn Sỳ	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
7/1955 - 7/1956	Đình Thị Ất	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
8/1956 - 3/1960	Đình Văn Sỳ	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
4/1960 - 4/1962	Nguyễn Văn Bé	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
5/1962 - 3/1965	Đình Văn Thống	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
4/1965 - 4/1967	Bùi Văn Đế	Châu Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
5/1967 - 11/1968	Đình Văn Kỹ	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
12/1968 - 11/1971	Nguyễn Văn Trạc	Liên Sơn - Kim Bảng - Hà Nam

12/1971 - 3/1972	Đ/c Mai	Hoàng Tây - Kim Bảng
4/1972- 10/1973	Kiều Thị Lùng	Tượng Lĩnh - Kim Bảng
11/1973 - 4/1975	Lương Công Căn	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
5/1975 - 10/1990	Nguyễn Hạ Long	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
1990 - 1994	Đinh Văn Hùng	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
4/1994 - 5 - 1995	Đinh Văn Hùng	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
5/1995 - 5/1996	Đinh Văn Hùng	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
6/1996 - 7/2005	Trịnh Xuân Sáng	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
7/2005- đến nay	Đinh Văn Hào	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam

## DANH SÁCH CÁC Đ/C CHỦ TỊCH QUẢ CÁC THỜI KỲ

Thời gian công tác	Các đ/c làm chủ tịch UBND	Quê quán
6/1951 - 1/1952	Đ/c Độ	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
2/1952 - 1959	Đ/c Chuyển	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
1/1953 - 8/1953	Nguyễn Văn Bé	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
9/1953 - 1954	Đinh Hoàng Can (Kiêm)	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
9/1954 - 6/1955	Đ/c Lĩnh + Đ/c Trạc	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
7/1955 - 7/1956	Tăng Văn Kiêm	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
8/1956 - 3/1960	Nguyễn Văn Bé	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
4/1960 - 4/1962	Đinh Văn Thống	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
5/1962 - 3/1965	Lương Công Cán	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
4/1965 - 4/1967	Lương Công Cán	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
5/1967 - 11/1968	Lương Công Cán	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
12/1968 - 11/1971	Lương Công Cán	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
12/1971 - 3/1972	Lương Công Cán	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam



4/1972 - 10/1973	Lương Công Cán	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
11/1973 - 4/1975	Tăng Xuân Tố	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
5/1975 - 10/1990	Đình Văn Giảng	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
1990 - 1994	Đỗ Xuân Hình Nghiêm Xuân Độ (Quyển)	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
4/1994 - 5 - 1995	Nguyễn Văn Chiến	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
5/1995 - 5/1996	Nguyễn Văn Chiến Đình Văn Vũ - quyển	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
6/1996 - 7/2009	Đình Văn Vũ	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
7/2009 - đến nay	Đình Quang Thăng	Thị Sơn - Kim Bảng - Hà Nam

## MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
<b>Lời giới thiệu</b>	3
<b>Chương mở đầu:</b>	
Sơ lược tình hình tự nhiên kinh tế - xã hội	7
<b>Chương I</b>	
Đảng bộ xã Thi Sơn lãnh đạo nhân dân giành chính quyền trong cách mạng tháng 8 năm 1945 (1930-1945)	17
<b>Chương II</b>	
Đảng bộ xã Thi Sơn lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)	32
<b>Chương III</b>	
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, xã Thi Sơn thực hiện cách mạng XHCN, khôi phục kinh tế, bước đầu xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật của CNXH ( 1954-1964)	86
<b>Chương IV</b>	
Đảng bộ và nhân dân xã Thi Sơn vừa sản xuất, xây dựng hậu phương vững mạnh vừa góp phần đánh thắng chiến tranh phá hoại của Mỹ, cùng cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (1965-1975)	113
<b>Chương V</b>	
Đảng bộ lãnh đạo nhân dân thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 2, đẩy mạnh sản xuất, góp phần bảo vệ Tổ quốc (1976-1985)	131
<b>Chương VI</b>	
Đảng bộ Thi Sơn trong sự nghiệp đổi mới của Đảng (1986-1995)	157
<b>Chương VII</b>	
Đảng bộ lãnh đạo đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn (1996-2005)	177

**CHIU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN**  
**BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ THI SƠN**

*Chỉ đạo nội dung biên soạn*

**ĐINH VĂN HÀO - Bí thư Đảng bộ**  
**NGUYỄN DUY LOAN - Phó Bí thư Đảng bộ**  
**ĐINH QUANG THĂNG - Chủ tịch UBND xã**

*Sưu tầm và biên soạn*

**NGUYỄN HẠ LONG**  
**ĐINH VĂN HÙNG**  
**NGUYỄN VĂN TRÚC**  
**ĐINH VĂN SỸ**  
**TĂNG VĂN DƯƠNG**  
**TĂNG XUÂN THỨC**  
**NGUYỄN VĂN KHA**  
**TRỊNH XUÂN SÁNG**  
**ĐINH VĂN VŨ**

*Biên tập - Biên soạn*

**NGUYỄN TRÍ TUỆ**



---

In 200 cuốn, khổ 14,3 x 20,3cm. Tại Nhà in Hà Nam  
Số 29 - Đường Lê Hoàn - TP. Phủ Lý - Hà Nam  
Số in: 46. Giấy phép xuất bản số: 20/GP-STTTT  
cấp ngày 22 tháng 01 năm 2010  
In xong và nộp lưu chiểu tháng 02 năm 2010.